

บาท/ดอลลาร์แข็งค่าสูงกว่า 1 เดือน, ปัจจัยบวกในเอเชียหนุน-ยังไม่เห็นรพท.เข้าดูแล

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าระดับนี้แต่ละระดับแข็งค่าสูงกว่า 1 เดือน ที่ 34.34 ขณะที่ปัจจัยบวกในเอเชีย ช่วยหนุนเงินบาทให้แข็งค่าขึ้นตาม

*ดีลเลอร์ ระบุว่า เงินบาทได้แรงหนุนจากกระแสข่าวที่ว่าไต้หวันจะมีการลอยตัวค่าเงิน แม้ว่าล่าสุดจะปฏิเสธออกมาแล้ว ขณะที่มีข่าวว่าอินโดนีเซียได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือขึ้น

*ดีลเลอร์ ระบุว่า ตั้งแต่วันศุกร์จนถึงเช้าวันนี้ ยังไม่เห็นธนาคารแห่งประเทศไทย (รพท.) เข้ามาดูแลเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเร็ว โดยมองแนวต้านในวันนี้ที่ 34.30 และแนวรับที่ 34.45

*ดอลลาร์ทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก ในช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่นักลงทุนได้ประเมินผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองปั่นป่วนในสหรัฐ และยุโรปที่แข็งค่าขึ้น

*นักลงทุนเอเชียยังจับตาสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี หลังเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธตกลงสู่ย่านน้ำนอกชายฝั่งตะวันออก วานนี้ ซึ่งเป็นการทดลองยิงขีปนาวุธครั้งที่สองในรอบ 1 สัปดาห์ และเกาหลีใต้ระบุว่า การยิงดังกล่าว ได้ทำลายความหวังสำหรับเป้าหมายของรัฐบาลใหม่ของเกาหลีใต้ ที่จะทำให้เกิดสันติภาพระหว่างสองเกาหลี

*คณะกรรมการคำสัญญาล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐ(CFTC) รายงานในวันศุกร์ว่า สถานะซื้อสุทธิในยูโร ฟุ้งแต่ละระดับสูงสุดในรอบกว่า 3 ปี ในรอบสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 พ.ค.

*การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจในยูโรโซน ได้เพิ่มความคาดหวังในตลาดที่ว่า ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) จะลดถ้อยแถลงเชิงผ่อนคลายนโยบายในการประชุมสภาบริหารครั้งต่อไป ในเดือนหน้า

*หนังสือพิมพ์วอชิงตัน โพสต์ รายงานว่า ข้อเสนองบประมาณของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้ จะรวมการปรับลดโครงการประกันสุขภาพ และเสนอการเปลี่ยนแปลงโครงการช่วยเหลืออื่นๆ สำหรับผู้มีรายได้น้อย

*นักลงทุนพุ่งความสนใจไปที่ความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า โดยผู้กำหนดนโยบายหลายคนของเฟดจะกล่าวแถลงในสัปดาห์นี้ และเฟดจะเปิดเผยรายงานการประชุมในเดือนพ.ค.ในวันพุธนี้

*เมื่อวันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 814.27 ล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ รวม 1.59 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุคงเหลือเกิน 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 1.54 พันล้านบาท

*08.29 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 34.35/37 จาก 34.37 เมื่อวันศุกร์

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.408/432 จาก 38.408 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 111.51/56 จาก 111.26 เมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1183/84 จาก 1.1204 เมื่อวันศุกร์

"ปัจจัยในเรื่องของไต้หวัน ที่แม้จะมีการปฏิเสธรอกมาแล้ว กับเรื่องของอินโดนีเซีย หนุนให้สกุลเงินภูมิภาคแข็งค่าขึ้น...ก็คิดว่าน่าจะมีเข้ามาดูแลบ้าง แต่ตั้งแต่วันศุกร์ก็ยังไม่เห็น(รปท.) เข้ามาเลย" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้